



ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกนาฏศิลป์)

ตามที่ เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกนาฏศิลป์) ตามนัยประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองทับกวาง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกนาฏศิลป์) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และได้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกนาฏศิลป์)

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายกฤตน์ชฎาภา ปัตตาเทสัง	
๐๐๒	นายนรพรกมล ตรีกลิ่น	
๐๐๓	นางสาวปริญญากร ทาบุตรดี	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกฯ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกฯ นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกฯ ครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง